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นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
นางสาวจิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  จุดเทียน – ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  - กล่าวต่อที่ประชุมสอบถามที่ประชุมสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
   ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2564  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 
   แล้วหรือไม่  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 
   ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุม          
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
      
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

3.1 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการ
ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร โดยจะก่อสร้างเป็นโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะชุมชน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๙.๙ เมกะวัตต์ และประสงค์จะจำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณสูงสุดไม่เกิน ๘.๐ เมกะวัตต์ โดมีที่ตั้ง
โครงการบริเวณ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้จัดทำ
บันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลคอรุมจะรับกำจัดขยะจากอปท.ต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ในอัตราค่า
กำจัดขยะ ตันละ 450 บาท ซึ่งตามระเบียบการจัดทำโครงการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ 

ประธานสภา  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมตามที่ประธานสภาได้กล่าวไว้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบันทึก 

ข้อตกลง MOU เนื่องจากปัญหาของขยะของเราต้องไปทิ้งที่บ่อพระเสียค่าใช้จ่าย 450 
บาท/ตันเหมือนกัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่าน นายกเทศมนตรี นายกอบต. 
ทั้งหมดได้ประชุมร่วมกันแล้วว่าอีก 2 ปี เทศบาลเมืองจะไม่ให้ทิ้งแล้วมันเต็มมอง
อนาคตภายใน 2 ปี เราจะเอาขยะไปทิ้งท่ีไหนอย่างไร ของเทศบาลเราปีหนึ่งหลายตัน
อยู่เหมือนกัน และในเดือนๆเราเสียค่าใช้จ่ายให้เทศเมืองประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท 
โครงการนี้มีการทำประชาวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว คอรุมยากที่สุดในประเทศไทยแต่ผ่าน
แล้ว เชียงใหม่ก็ทำข้ันนตอนต่อไปโดยท่านผู้ว่าให้อปท.พิจารณาโดยให้สภาพิจารณา



อนุญาตไปทำบันทึกข้อตกลงกับคอรุม โดยค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ทิ้งท่ีเดิมโดยอบต.คอรุม
ร่วมกับบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจะมาเก็บเองตอนนี้วังกะพี้ ป่าเซ่า เขาประชุมสภากัน
หมดแล้ว ปัญหาหลักๆ คือไม่มีทิ้งขยะแน่นอนในอนาคตข้างหน้ากองสาธารณสุข
ดำเนินการแก้ไขโดยลดต้นทางคือกำจัดขยะที่ตัวคุณก่อน ลดได้พอสมควร แต่ด้วย
สถานสังคมปัจจุบันอยู่บ้านกันเยอะๆ ป้องกันโควิดขยะก็มาขึ้นก็ขอชี้แจงให้สมาชิกได้
ทราบ สงสัยประการใดทำไมต้องไปทำ ผลดี ผลเสียอย่างไร เป็นนโยบายของท่านผู้ว่า
ท่านต้องกล้าว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน เพราะทิ้งท่ีเดิม ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมอนาคต
เขาอาจจะมีจุดเพ่ิม โครงการนี้ประมาณ 2 พันล้านบาทที่จะดำเนินการคนที่จะได้
ประโยชน์คือคนอุตรดิตถ์ท้ังหมด สุโขทัยบางส่วน พิษณุโลกบางส่วน การบริหารจัดการ
เป็นเรื่องของบริษัทเขาจะคุยกับทางอบตคอรุมเอง 

นางพรฉวี กล่าวต่อที่ประชุมสำหรับสถานการณ์เรื่องขยะตำบลเราขณะนี้จยะที่ส่งไปทิ้งที่บ่อพระ
ประมาณ 57-62 ตัน/เดือน แล้วแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยฦกับบริบทของชุมชนเช่นมี
เทศกาลต่างๆ ปริมาณขยะก็จะเพ่ิมมากข้ึน งานศพ งานบุญ งานแต่ งานบวช ปริมาณ
ขยะก็จะเพ่ิมมากข้ึน เฉลี่ยอยู่ที่อเดือนละ 60 ตัน ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 25,000 – 
32,000 บาท/เดือน เราเฉลี่ยการเก็บเราเก็บได้ 27,000 บาท ปีละ 180 บาท เพราะจะ
มีปัญหาบางรายเก็บไม่ได้ เขาบอกว่าไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้ใช้บริการเพราะฉะนั้น ถ้าหากเรา
สามารถลดปริมาณขยะได้ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงจะสังเกตุได้ว่าก่อนที่เราจะมีรถขยะเราที
เงินพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 ล้านบาท พอมีรถขยะค่าใช้จ่ายล้านกว่าบาท/ปี จะไป
อยู่ในขยะเลย ถ้าเราช่วยกันลดปริมาณขยะได้มันก็จะลดลงได้บางส่วน แต่ด้วย
พฤติกรรมของมนุษย์สังคมที่มีเปลี่ยนแปลงไป ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นการคัดแยก
ขยะถือว่าเป็นภาระหน้าที่ก็จะไม่ค่อยมีใตรปฏิบัติมากเท่าไร มันก็เลยการจัดการขยะ
ของเรามากขึ้น เมื่อก่อนเทศบาลเมืองคิดเราคิดเราตันละ 300 บาท พอเขามีปัญหาใน
เรื่องของขยะมากข้ึน ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเขาก็เพ่ิมเป็น 450 บาท เป็นข้อมูลให้ท่านในการ
พิจารณาถ้าว่าไม่เกิดผลกระทบอะไรกับเรา คือเราไปทิ้งที่เดิม ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมถ้า
แต่เราไปทิ้งที่คอรุม ค่าใช้จ่ายเราก็เพ่ิมข้ึน เพราะว่ามันไกล ก็นำเรียนสภาให้ทราบเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจมีข้อสงสัยอะไรก็ยินดีค่ะ 

ประธานสภา ทิ้งท่ีเดิม ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
 

3.2 การรับโอนกิจการประปาหมู่ที่ 6 ประปาบ้านนายผิว  ท่าดี 
นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องประปาหมู่ที่ 6 วันนี้ได้เชิญคณะกรรมการประปาหรือยุทธศาสตร์

ประปาหาดกรวดมาร่วมประชุมส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปัญหาประปา ปัญหาประปา
หาดกรวดก็ดีกว่าเดิม ประปา หมู่ที่ 6 ตามแนวทางการถ่ายโอนกิจการประปามาให้
เทศบาลดูแลบริหารจัดการก็ต้องผ่านการประชาคมจากหมู่บ้าน และต้องมีความ
เห็นชอบจากสภารับหรือไม่รับและมีเงื่อนไขว่ารับตั้งแต่เมื่อไร เพ่ือที่เทศบาลต้อง
ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาน้ำประปาของเราในปีงบประมาณ 2565 เป็นความ
ต้องการของประชาชน ผู้ใหญ่มาโนชมาร่วมชี้แจง เชิญผู้ใหญ่ครับ  

นายมาโนช กล่าวต่อที่ประชุม ขออนุญาตนำเรียนกรณ์ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่ท่ี 6 ให้เทศบาล
ตำบลหาดกรวด ปกติเราใช้ประปาบ้านนางนกแก้ว ม่วงวงค์ แล้วมันชำรุดก็ยังเป็น
ภารกิจของหมู่บ้านอยู่ บ้านนายผิว ท่าดี ขณะนี้มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 320 หลังคาเรือน 320 
มาตร ที่เราได้ใช้กัน ณ ปัจจุบันได้ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านว่าจะมีการถ่ายโอนให้กับ
เทศบาลตำบลหาดกรวด เนื่องจากการบริหารจัดการบางครั้งมีการชำรุดและ



งบประมาณของเราไม่เพียงพอก็เลยมีมติของคณะกรรมการประปาก่อนว่ามีการถ่าย
โอนให้เทศบาลตำบลหาดกรวดและมีการประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก
จุดอยู่ที่กลุ่มบ้านสท.พะเยาว์  เมฆไหว ตรงนั้นยังไม่ได้ถ่ายโอนให้ หมู่บ้านของเรามี 3 
จุด ตัวบ้านนายผิว ท่าดี ผู้ใชน้้ำทั้งหมด 320 มาตร ค่าไฟฟ้าประมาณ 15,000 – 
16,000 บาท/เดือน พอดีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มาติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ให้ ก็เลยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 3,000 บาท/เดือน รายการที่เราจะถ่าย
โอนให้ 

  
ลำดับ รายการ/ทีต้ั่ง ทรัพย์สินที่โอน จำนวน หมายเหตุ 

1 ที่ตั้งประปา ที่ดินสาธารณะ 1 แห่ง  
2 แผงโซล่าเซลล์  1 ชุด  
3 แหล่งน้ำดิบ บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1 บ่อ  
  เครื่องสูบซัมเมอร์ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว 1 เครื่อง  
  บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 1 บ่อ  
  เครื่องสูบซัมเมอร์ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว 1 เครื่อง  
4 โรงสูบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรง 2 นิ้ว 1 เครื่อง  
  เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรง 2 นิ้ว 1 เครื่อง  
5 หอถังสูงเหล็กทรงแซมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. 1 ถัง  
6 ถังกรอง คสล. กรมทรัพยากรน้ำ อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ซม. 2 ถัง  
7 ถังน้ำใส คสล. กรมทรัพยากรน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. 1 ถัง  
8 ผู้ใช้น้ำ 320 หลังคาเรือน  
 
 จะถ่ายโอนให้กับเทศบาลตำบลหาดกรวดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้แต่

เรื่องการจัดเก็บค่าน้ำก็ยังมีค้างอยู่ครึ่งเดือนการจัดเก็บค่าน้ำค่าไฟฟ้าประมาณวันที่ 15 
เดือนหน้า พร้อมหมายเลขผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมดตอนนี้ส่งให้เป็นบางส่วนแล้วขอนำ
เรียนให้สภาได้รับทราบ 

นายสุริยา ขออนุญาตเพ่ิมเติมผู้ใหญ่ครับเพ่ือความชัดเจนและมองเห็นภาพผมจะให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในส่วนของการบริหาจัดการ ผอ.ช่าง และผอ.กองคลังได้ชี้แจง 

นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของประปาหมู่ที่ 6 อยากจะทราบเกี่ยวกับรายที่มีการยกเว้น
การจัดเก็บค่าน้ำประปามีประมาณกี่รายครับ 

นายมาโนช ในขณะนี้มี 2 รายครับ ก็จะมีบ้านของแม่นกแก้ว  ม่วงวงค์และบ้านนายผิว ท่าดี 2 
หลังคาเรือนปกติเราให้ใช้ไม่เกิน 20 หน่ย/เดือน หลังจากเกิน 20 หน่อยเราก็จะ
ดำเนินการจัดเก็บปกติ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกินครับ เราให้สิทธิเขาเป็นเจ้าของที่ดินที่
อุทิศให้กับทางหมู่บ้านเราก็เลยให้สิทธิ์ทั้ง 2 หลังคาเรือน 

นายธวัชชัย เรื่องค่าน้ำเดือนสุดท้ายและค่ากระแสไฟฟ้าที่จะมอบให้เทศบาลหลังจากท่ีสภามีมติ
เห็นชอบกองช่างก็เข้าไปดำเนินการเลยครับ 

นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของกองคลังสงสัยว่าถ้าเรารับโอนกิจการประปามันก็จะมี
ทรัพย์สินมา ทรัพย์สินเหล่านี้จะต้องเข้ามาในเทศบาลจะต้องมีมูลค่าของทรัพย์สินด้วย
ไม่ทราบว่าทางหมู่บ้านได้บันทึกมูลค่าของทรัพย์สินหรือเปล่า 

นายมาโนช ตอนนี้เราทำเฉพาะว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร เราไม่ได้คิดค่าเสื่อมครับ 
นางสยุมพร มูลค่าหมายถึงจำนวนเงินที่ได้มามีบันทึกไว้ไหมคะ 
นายมาโนช เราไม่ได้บันทึกไว้ครับ 
นางสยุมพร วัน เดือน ปี ที่ได้มาบันทึกไว้หรือเปล่า 



นายมาโนช มีครับ 
นางสยุมพร คือลำดับต่อไปทางเทศบาลต้องขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมูลค่าของ

ทรัพย์สินอาจจะให้ทางหมู่บ้านช่วยเป็นคณะกรรมการด้วย เพ่ือจะได้มาบันทึกเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลต่อไป สำหรับแนวทางการเก็บค่าน้ำระเบียบการเก็บค่าน้ำของ
เทศบาลก็จะมีรายได้จากค่ารักษามาตรเดือนละ 5 บาท และค่าน้ำที่ใช้ตามจริงหน่วย
ละ 5 บาท และต่อไปอาจจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้าหากเราจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 ของค่าน้ำ ถ้ากรณีติดตั้งมาตรใหม่ก็จะต้องมีค่า
มาตรใหม่หรือว่ามีการสูญเสียน้ำตามอัตราของระเบียบค่าน้ำของเทศบาล สำหรับรอง
การเก็บค่าน้ำประปาเราให้ใช้น้ำก่อนแล้วเริ่มให้คนเทศบาลไปจดมาตรน้ำปลายเดือน
ของทุกเดือน 25-30 ของเดือนหลังจากมาตรน้ำก็นำมาออกบิลประมาณ 5 วัน 
หลังจากนั้นก็ให้คนจดมาตรน้ำไปรับชำระท่ีบ้าน ของหมู่บ้านยกให้เรา 1 พฤศจิกายน 
2564 เพราะฉะนั้นรอบการใช้น้ำของชาวบ้าน 1-31 ตุลาคม ยังเป็นรายได้ของหมู่บ้าน
ใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน รอบมาตรเราจะตัด 31 ตุลาคม เราจะให้
เจ้าหน้าที่ไปจดมาตรภายใน 5 พฤศจิกายน และออกบิลต้นเดือน ธันวาคม 2564 ถ้ารับ
โอนทางเทศบาลจะรบกวนทางหมู่บ้านช่วยนำไปดูมาตรแต่ละหลังคาเรือนเพราะเรามี
คนจดมาตรน้ำเป็นคนหมู่ที่ 5 แต่เราจะให้ไปจดหมู่ที่ 6 ด้วย ก็จะให้นำจดในช่วงเดือน
แรกๆค่ะ 

ประธานสภา จำนวนผู้ใช้น้ำ 320 หลังคาเรือนในการใช้ประปาตัวนี้ทำงานหนักเหมือนกันและบ้าน
นางนกแก้ว ม่วงวงค์ไม่ได้ใช้แล้วถ้ามาช่วยตัวนี้น่าจะได้ น้ำประปาหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 
หรือเปล่าครับ 

นายมาโนช สำหรับหมู่ที่ 6 มีจำนวน 408 หลังคาเรือนแต่อยู่จริงๆประมาณ 320 หลังคาเรือน บาง
บ้านมี 2 มาตร รวมแล้ว 320 มาตร 

ประธานสภา ได้สอบถามท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ  
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการรับโอนกิจการประปาหมู่ที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 
นายสุริยา  ประปาหมู่ที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยเหลืออีก 10 กว่าวันดำเนินการขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จให้

ถูกต้อง ประปาหมู่ที่ 6 ต้องชื่นชมผู้ใหญ่มาโนช ท่านปลัดตอนท่านรักษาราชการแทน
นายก ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประปาหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 เรามีความคาดหวังที่จะ
ดำเนินการคล้ายกับหมู่ท่ี 6 สร้างจุดไหนก็ได้ผมว่าไม่เกินกำลังที่จะของบประมาณ ก็ขอ
ฝากผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 มี 1 ตัว อาจจะจบในเรื่องของของประปาก็จะขับเคลื่อน
กันไปประปาหมู่ที่ 7 และ 9 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุริยา เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 งบประมาณยัง

ไม่โอนมาอาจจะช้านิดนึง ในส่วนของงบประมาณเราได้กันเงินไว้ ผมอยากเพ่ิมเติมใน
เรื่องของงานปี 2565 ขอคำปรึกษาในเรื่องของงานประเพณีลอยกระทงซึ่งปีนี้ตรงกับ
วันที่  19  พฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ผมจะมีหนังสือเชิญผู้ใหญ่บ้าน 
ท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมที่เทศบาลเพื่อพูดคุยกันว่าลอยกระทงปีนี้มีแนวทางอย่างไร 
เพราะวันที่ 1 รัฐบาลจะปลดล็อคบางเรื่อง จะจัดหรือไม่จัดอย่างไร 

 2 ในเรื่องของถนนหมู่ที่ 8 ปัญหาเกิดอะไรเมื่อวันอังคารก็ได้มีการประชุมแล้วจะ
ดำเนินการอะไรอย่างไร อย่างน้อยถ้าเราร่วมกันถนนเส้นนี้มาสร้างประวัติศาสตร์
ด้วยกัน อยากทำให้สำเร็จ อย่าไปคิดอ่ืนว่าหมู่นี้ได้ ทำไมหมู่นี้ไม่ได้ งบประมาณนี้จะไม่



ใช้งบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด เรื่องของถนน เรื่องของรั้วที่เข้ามา นายนวพล 
ในฐานะส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับปากชาวบ้าน 2 เดือนที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องของ
ที่ดิน และอีกเรื่อง เรื่องของถนนลูกรังท่ีผ่านมา งบประมาณมีแปดหมื่นกว่าบาทได้น้อย
บ้าง มากบ้าง ท่านประธานสภา และเลขาสภาได้พูดคุย ท่านปลัดมีงบลูกรังไหม ตอน
นั้นท่านชี้แจงมีแสนแปดเรามีโควิด โควิดเอาเงินไปใช้ งบก็เลยเหลือ 86,000 บาท ลูกรัง
ก็ได้มากน้อยตามความจำเป็น ก็มีความเดือดร้อนทุกหมู่ ถ้ามีความจำเป็นให้มาแจ้ง 
OSS แล้วผมจะรวบรวมความเดือดร้อน 

นายนวพล ขออนุญาตต่อท่านนายกเลยนะครับ ได้รับปาก หมู่ที่ 8 ไว้ 2 เดือน เมื่อเช้าก่อนมา
ประชุมก็ได้ถือหนังสือไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด 2 เรื่อง ก็จะขอพูดถึงคดีปั๊มนิยมร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์ในเรื่องของค่าธรรมเนียมศาล เราคัดค้านก็ได้ทำหนังสือสืบทรัพย์ของ
นายยม เพราะนายยมไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมศาล และอีกเรื่องใจก็อยากไปพบหัวหน้า
รังวัดแต่ทา่นติดประชุมก็จะไปเล่าให้ฟังว่ามีความจำเป็นว่าถนนเส้นนี้เดือดร้อนมีความ
ขัดแย้งเราอยากให้มันจบเร็วจะขอช่องทางไหนได้บ้าง นายช่างเขาสามารถจัดให้เราได้ 
พอดีเขาประชุมก็เลยกลับมาก่อน เรียนสภาให้ทราบเท่านี้ครับ 

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 กล่าวต่อที่ประชุมมีเรื่องของประปาหมู่ที่ 7 กลุ่มแม่ชำนาญมันได้เสียลง ซึ่งประปาตัวนี้
ชาวบ้านสามารถนำไปกินได้เลย พอเสียมันเกิดปัญหาก็อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้วย
ครับ 

นายสุริยา ประปากลุ่มแม่ชำนาญตรงหน้าบ้าน พ่ีกาญจนาวันนั้นลองเอามอเตอร์ไปดึงหย่อยท่อไป
ประมาณ 30 เมตร น้ำขึ้นมานิดเดียวแสดงว่าน้ำใต้ดินหาย แต่เรื่องน้ำใสยอมรับแน่นอน
ครับ คงบเป็นเรื่องของระดับน้ำที่มันหายไป เทศบาลมีกานต่อท่อเชื่อมตอนนี้หมู่ที่ 7 
ต่อได้ 80 % แล้วก็ให้ใช้กลุ่มที่มีอยู่ ได้เน้นย้ำของส่วนงานก่อนจะปล่อยน้ำให้เปิดทิ้ง
ก่อนน้ำค้างท่อประปา หมู่ที่ 7 ผมก็เห็นใจน้ำไม่ไหลเกิดจากหินปูนท่านต้องไปเห็นท่อ
ทีมงานขุดตันหมดแล้ว เสียค่าแม็คโคไปหลายชั่วโมงตอนนี้เราจะเชื่อมระบบประปา 
7,8,9 และ 3,4,5,6 จะเชื่อมต่อไป 

นางพรฉวี  สถานการณ์โควิดตำบลหาดกรวดที่ศูนย์ LQ มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน เสี่ยงต่ำคือกลุ่ม
ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง 1 ราย เสี่ยงสูง 6 ราย เสี่ยงต่ำเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ที่จะไป
เข้ากรมทหารวันที่ 1 พฤศจิกายน เขาขอไปกักตัวที่บ้านต่อ ตามระเบียบฉบับที่ 39 
บอกว่าถ้ามาจากจังหวัดเสี่ยงฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีผลตรวจ ATK หรือ swab ไม่เกิน 
72 ชม. ไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามเข้าท่ีชุมชนหรือชุมชนหนาแน่นแต่ถ้าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
แต่ไม่ผล ATK ให้กักตัวที่ศูนย์ 7 วัน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ผล ATK ไม่เกิน 72 ชม. กัก
ตัว 7 วันแต่กรณีของลูกบ้านผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนเข็มเดียว ไม่มีผล ATK ต้องกักตัว 14 วัน 
น้องเขามีปัญหาว่าต้องไปรายงานผลัด 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน ก็คุยกับคุณหมอว่าให้ไป
ได้แต่ต้องบอกทางทหารว่าอยู่ระหว่างการกักตัวแต่เขาเสี่ยงต่ำก็จะออกศูนย์วันนี้เลยถ้า
ผลเป็นลบ กักตัว 14 วันเราต้อง swab จมูกท้ังหมด 3 ครั้ง คือ Day0 Day5 Day13 
14 ก็ออกเลย เสี่ยงสูงมี 6 ราย เกิดในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 3 คัตเตอร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวบวก 6 
ราย เสี่ยงสูง 4 ราย หลังวัดเป็นคัตเตอร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์บวก 1 ราย เสี่ยงสูง 1 
ราย แคมป์คนงานหมู่ที่ 8 บวก 1 ราย เสี่ยงสูง 3 ราย ขอเข้าศูนย์เรา 1 ราย อีก 2 ราย
เขาไปกักตัวที่บ้านที่น้ำปาด ฟากท่า ที่กักกับเรา 1 ราย อยู่คุ้งตะเภาไม่แน่ใจนะคะและ
มีคัตเตอร์หมู่ที่ 5 อีก 1 ราย เสี่ยงสูงกำลังสอบสวนอยู่ คัตเตอร์หมู่ที่ 5 เชื่อมโยงกับการ
ไฟฟ้า เสี่ยงสูงกำลังสอบสวนจะขอกักตัวที่บ้านเพราะเสี่ยงสูงทั้งบ้านในกรณีท่ีเกิดใน
หมู่บ้านตำบลของเราเทศบาลต้องไปพ่นควบคุมโรคท้ังหมด 3 วันติดต่อกัน ก็นำเรียน
สภาเพ่ือทราบ 

 



 
 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกไม่ หัวหน้าส่วนมีอีกไหมครับ 

- ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้ง จึงขอเลิกการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 
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                   (นางดวงใจ  ทนันิเทศ) 
                                                              เลขานุการสภา 
 

  ลงชื่อ             ปลิม  คล้ายปิ่น        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด   


